



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอี่เฒ่า
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวข้อ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (บ้านหนองอี่เฒ่า)
หมู่ที่ ๑, ๒, ๙ ตำบลหนองอี่เฒ่า

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอี่เฒ่า ได้ลงพื้นที่ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (บ้านหนองอี่เฒ่า) หมู่ที่ ๑, ๒, ๙ ตำบลหนองอี่เฒ่า ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองอี่เฒ่า หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองอี่เฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก (สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(บ้านหนองอี่เฒ่า) หมู่ที่ ๑, ๒, ๙ ตำบลหนองอี่เฒ่า ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานรับฟังปัญหาในเรื่องของการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (บ้านหนองอี่เฒ่า) หมู่ที่ ๑, ๒, ๙ ตำบลหนองอี่เฒ่า

๑.ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

สมาชิกผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (บ้านหนองอี่เฒ่า) หมู่ที่ ๑, ๒, ๙ ตำบลหนองอี่เฒ่า ได้มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมรับฟังปัญหาในเรื่องของการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (บ้านหนองอี่เฒ่า) หมู่ที่ ๑, ๒, ๙ ตำบลหนองอี่เฒ่า ในเรื่องของการเก็บค่าบริการสูบน้ำ ที่ยังไม่มี ความชัดเจนและไม่มีแนวทางปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

๒.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม ประกอบด้วย นายก ประธานสภา ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอี่เฒ่า คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ สมาชิกผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (บ้านหนองอี่เฒ่า) หมู่ที่ ๑, ๒, ๙ ตำบลหนองอี่เฒ่า จำนวน ๓๐ คน

๓.ผลจากการมีส่วนร่วม

สมาชิกผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (บ้านหนองอี่เฒ่า) หมู่ที่ ๑, ๒, ๙ ตำบลหนองอี่เฒ่า ได้รับทราบปัญหาและได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (บ้านหนองอี่เฒ่า) หมู่ที่ ๑, ๒, ๙ ตำบลหนองอี่เฒ่า ในเรื่องของการค่าบริการสูบน้ำ และการซื้อขายน้ำที่ยังไม่มี ความชัดเจนและไม่มีแนวทางปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีมติเห็นชอบให้เก็บค่าบริการสูบน้ำ ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท พักเครื่องสูบน้ำวันละ ๒ ชั่วโมง ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ที่ประชุมเห็นด้วยจำนวน ๓๐ คน ไม่เห็นด้วย ๐ คน

๔.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีเต่า ได้นำความคิดเห็นของสมาชิกผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (บ้านหนองอีเต่า) หมู่ที่ ๑, ๒, ๙ ตำบลหนองอีเต่า ที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมไปแก้ไขปัญหาการคิดค่าบริการสูบน้ำให้มีความชัดเจนและมีแนวทางปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์แก่สมาชิกผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (บ้านหนองอีเต่า) หมู่ที่ ๑, ๒, ๙ ตำบลหนองอีเต่า

รูปกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

